

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XXI,
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Cẩm Phả,
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo phường Cẩm Sơn
- Kính thưa các quý vị đại biểu,
- Kính thưa các ông bà, cô bác, anh chị đại biểu cử tri.

Tên tôi là: Đỗ Trần Hanh, sinh năm 1993, cư trú tại tổ 1 - Khu Trung Sơn 1- phường Cẩm Sơn, hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Cẩm phả, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cẩm Sơn. Ứng cử: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả đã có nhiều đổi mới, tích cực, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXIII và tình hình thực tiễn địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc thẩm tra, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và việc chấp hành pháp luật tại địa phương, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thưa toàn thể cử tri!

Tôi sinh ra và lớn lên tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả. Sau khi học xong Thạc Sĩ, tôi may mắn được công tác tại phường Cẩm Sơn. Là một cán bộ Đoàn, trẻ tuổi, được rèn luyện và trưởng thành từ các phong trào, các cuộc vận động, bản thân tôi luôn cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, xem đó là trách nhiệm một người cán bộ, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với địa phương nơi tôi công tác.

Nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cẩm Phả và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Được Ủy ban bầu cử thành phố giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 phường Cẩm Sơn. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả, tuy vậy, tôi cũng nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của HĐND. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và



quyền làm chủ của nhân dân. Người đại biểu hội đồng phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, nói lên tiếng nói của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri, phát huy tối đa quyền dân chủ của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo về hoạt động của mình cũng như của HĐND, phổ biến và cùng nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng. Giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Một là, Phát huy tâm, trí, sức trẻ của bản thân trong phạm vi thẩm quyền công tác được giao để làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, sẽ không ngừng trau dồi, học hỏi, nghiên cứu. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử để nắm bắt, ghi nhận, phản ánh một cách đầy đủ, trung thực những kiến nghị của cử tri đến HĐND thành phố nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Hai là, Với vai trò là một cán bộ Đoàn, tôi cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong tổ chức, phối hợp với các Chi bộ tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức của các Chi đoàn vì các Chi Đoàn là tế bào, là xương sống của tổ chức Đoàn. Đặc biệt là các Chi đoàn khu dân cư.

Đổi mới nội dung cũng như hình thức các buổi sinh chi đoàn, sinh hoạt hè, thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng tham gia. Phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ giành cho thanh, thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích giúp các em tránh xa các tai tệ nạn xã hội như: tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng; đề nghị làm bãi tắm, bể bơi cho thanh thiếu niên học sinh vừa được tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, chống đuối nước....xây dựng các chương trình đi thực tế tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, các bảo tàng cho các Thanh niên, Đội viên, học sinh... từ đó hun đúc cho các em tinh thần yêu nước, uống nước, nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Ba là. Tích cực tham gia và vận động, tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện, các phong trào tuổi trẻ. Tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn để có kế hoạch thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên vào tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, từ đó giáo dục, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên về lý tưởng, truyền thống cách mạng, xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức vì cộng đồng.

Bốn là. Luôn quan tâm chăm lo đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cụm đoàn kết nghĩa, cùng các nhà hảo tâm chung tay góp sức, giúp đỡ về điều kiện học tập, đỡ đầu thường xuyên để vượt bớt khó khăn trong cuộc sống.

Năm là. Đề xuất, kiến nghị với các cấp các ngành quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện về việc làm cho thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy sức trẻ, hoài bão góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trong thời gian tới dù có trúng cử là đại biểu HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 hay không, tôi vẫn luôn phấn đấu nỗ lực hết sức mình không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị cũng như những hiểu biết về xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kì mới; luôn gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình thực hiện nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ủy ban MTTQ thành phố, UBND – UBMTTQ phường đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc này. Cảm ơn các quý vị cử tri đã bớt chút thời gian lắng nghe. Xin được kính chúc các vị đại biểu và các cô bác, anh chị cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cám Phả, Ngày 08 tháng 05 năm 2021

Người viết Chương trình hành động



Đỗ Trần Hanh

